

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๐๐๓/ว ๑๙๕๕๗



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี ๒๕๖๖)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๐๐๓/ว ๑๒๓๒๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ไม่มีการต่ออายุปลายปี ๒๕๖๖

ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี ๒๕๖๕) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอเรียนว่า ปัจจุบันกฎกระทรวงตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้นปลายปี ๒๕๖๖ ผู้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดจึงไม่ต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต หนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (การผลิตสกัดกัญชา) ด้วย โดยถือว่าใบอนุญาตและหนังสือสำคัญนี้ยังคงใช้ได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงกำหนดเรื่องอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งจะกำหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้รับอนุญาตเดิม มาดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทิต สฤษฎ์ชัยกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร.๐ ๒๕๕๐ ๗๗๖๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๓๓๘

สรุปข้อมูลใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ไม่มีผลกระทบต่ออายุปลายปี ๒๕๖๖

ลำดับ	ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
๑	ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒
๒	ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
๓	ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓
๔	ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (สารสกัด)
๕	ใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (สารสกัด)
๖	ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (สารสกัด)
๗	ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (สารสกัด)
๘	หนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (การผลิตสารสกัดกัญชา)

ลำดับ	ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
๑	ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒
๒	ใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔
๓	ใบอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ใบอนุญาตขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ โดยการขายส่งตรง
๔	ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (เฉพาะสถานพยาบาล)
๕	ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (เพื่อการวิเคราะห์ หรือศึกษาวิจัย)
๖	ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔ (กรณีป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์, กรณีใช้ปฐมพยาบาลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร, กรณีเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม)